

LỜI NÓI ĐẦU

Bác Hồ kính yêu đã từng nói:

"Trẻ em như búp trên cành - Biết ăn, ngủ biết học hành là ngoan"

Giáo dục mầm non là một bậc học đầu tiên, mở đầu cho các bậc học tiếp theo, nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non là hình thành những cơ bản đầu tiên nhân cách trẻ con người mới xã hội chủ nghĩa và tạo tiền đề vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1. Như vậy việc chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng trẻ mầm non là vô cùng cần thiết trong quá trình đào tạo nhân cách con người giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Văn kiện Đại hội XI của Đảng khẳng định: “GD&ĐT cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non, nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt. Bác Hồ kính yêu đã nói: "Giáo dục mầm non tốt là mở đầu cho một nền giáo dục tốt". Trường mầm non Trần Dương có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Chính vì vậy thành tích đáng tự hào của nhà trường là năm 2012 nhà trường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia, được Bộ tặng bằng khen, UBND Thành phố tặng Bằng khen, UBND Huyện tặng giấy khen và có nhiều năm nhà trường đạt Tập thể lao động xuất sắc, có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố, Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện Vĩnh Bảo. Hằng năm có từ 5- 6 cán bộ giáo viên đạt Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố và cấp cơ sở, 100% cán bộ giáo viên đạt LĐTĐ cấp huyện. Phong trào các đoàn thể được vững chắc, Chi bộ liên tục đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công đoàn nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố, giấy khen của Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Bảo và nhiều thành tích cá nhân khác. Bởi vậy sự phát triển của giáo dục mầm non Trần Dương chính là đổi mới những vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tập "Kỷ yếu" này ghi lại những mốc son trên con đường hình thành và phát triển của nhà trường, lưu giữ những hồi ức, những hoài niệm về những năm tháng không thể nào quên, đặc biệt là suốt 5 năm thực hiện chuyên đề " Lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020.

Mai sau, một ngày nào đó cầm cuốn " Kỷ yếu" trên tay, lật giở từng trang, nhắm nhìn lại các hình ảnh, các hoạt động của cô và cháu chúng ta bồi hồi nhớ lại biết bao kỷ niệm và bạn bè khi xem cũng sẽ hiểu vì sao mái trường này sẽ càng phát triển, vì sao chúng ta lại yêu ngôi trường và yêu trẻ thơ đến thế!